



Du lịch Bình Thuận tiếp tục đà tăng trưởng bền vững

BÀI & ẢNH: NGUYỄN VŨ

VỚI SỰ RA ĐỜI NGHỊ QUYẾT 09 CỦA TỈNH ỦY BÌNH THUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020, NGÀNH DU LỊCH TỈNH TIẾP TỤC ĐÀ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG. KHÔNG CHỈ KHẮNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU DU LỊCH BIỂN GẮN VỚI TRUNG TÂM DU LỊCH - THỂ THAO BIỂN MANG TẦM QUỐC GIA MÀ DU LỊCH BÌNH THUẬN CÒN XỨNG ĐÁNG TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN CỦA ĐỊA PHƯƠNG VỚI NHIỀU NÉT HẤP DẪN, MỚI LẠ THU HÚT DU KHÁCH.

Thiên đường du lịch biển

Đến nay, Du lịch Bình Thuận đã khẳng định là một thương hiệu du lịch biển hấp dẫn của quốc gia, là lựa chọn hàng đầu của du khách, cả nội địa và quốc tế khi quyết định du lịch tại đất nước Việt Nam tươi đẹp. Không ngừng khẳng định thương hiệu đã nổi tiếng trong tâm trí du khách, du lịch Bình Thuận đã và đang tập trung đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Nhiều khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh được xây mới hoặc nâng cấp, bổ sung thêm nhiều loại hình dịch vụ phục vụ du khách. Du lịch nghỉ dưỡng biển được phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và đảm bảo môi trường du lịch luôn trong lành, thơ mộng.

Bình Thuận còn tạo điều kiện thuận lợi, kêu gọi đầu tư xây dựng các trung tâm giải trí, văn hóa, thể dục thể thao, mua sắm, chăm sóc sức khỏe phục vụ nhu cầu nhiều đối tượng khách khác nhau. Trong thời gian tới, sẽ có thêm một số sản phẩm du lịch hấp dẫn đưa vào phục vụ như Công viên hoang dã Safari, Nhà Triển lãm nghệ thuật, Trung tâm huấn luyện thể thao biển quốc gia, Khu văn hóa bản sắc Phan Thiết, Bảo tàng Phan Thiết xưa. Bên cạnh đó, Du lịch Bình Thuận sẽ tăng cường hợp tác với các địa phương để tạo ra các sản phẩm du lịch vùng, sản phẩm liên kết tour tuyến độc đáo như tour "Chợ Bến Thành - Hoa Đà Lạt - Biển Mũi Né", liên tuyến biển rừng Phan Thiết - Đà Lạt, con



Lướt ván buồm

đường ven biển Vũng Tàu - Phan Thiết - Nha Trang, kết nối tour tuyến Bình Thuận với Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Một trong những cơ sở để Bình Thuận sớm trở thành trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia là đề án "Phát triển du lịch biển đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Trong đó, thành phố Phan Thiết là đô thị quốc gia, Mũi Né là khu du lịch quốc gia trong không gian du lịch biển Nam Trung bộ. Cùng với định hướng phát triển thị trường và tạo ra các sản phẩm du lịch thể thao biển mang tính liên kết vùng, Bình Thuận được ưu tiên đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch biển đặc trưng, trong đó có du lịch thể thao biển, là địa điểm để xây dựng trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia.

Bình Thuận - Hội tụ xanh

Không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Du lịch Bình Thuận còn được Tổng cục Du lịch đánh giá là một trong những trọng điểm du lịch quốc gia, tiếp tục phát huy vai trò động lực phát triển, khẳng định rõ nét là một trong những trung tâm du lịch của cả nước, thu hút khách du lịch, nhất là khách quốc tế, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa đối với các địa phương lân cận. Cùng với việc duy trì tốc độ tăng trưởng về lượng khách đến, tăng số ngày lưu trú và doanh thu, trong năm tới ngành Du lịch sẽ phát huy tiềm năng, lợi



Lướt sóng trên biển Bình Thuận



Thành phố du lịch lãng mạn

thế, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, các hoạt động lễ hội truyền thống để thu hút du khách như Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty, Lễ hội Cầu Ngư, Lễ hội Trung thu, Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh, Lễ hội Katê, Lễ hội Ramuwan, Lễ hội Dinh Thầy Thím, hoạt động kỷ niệm Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10 và nhất là sự kiện "Bình Thuận - Hội tụ xanh" lần thứ 2/2020.

"Bình Thuận - Hội tụ xanh 2020" (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức) là sự kiện chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2020) gắn với kỷ niệm 25 năm Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10, diễn ra từ ngày 18 - 21/4 với không gian hoạt động tại thành phố Phan Thiết. Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của Bình Thuận, là nơi hội tụ của thiên nhiên xanh, văn hóa đa dạng, con người hiền hòa và sản vật ngọt lành, tạo nên một điểm đến xanh và thân thiện, thu hút khách du lịch khắp nơi đến khám phá và trải nghiệm chuỗi hoạt động sôi nổi, mới lạ, mang đậm dấu ấn Khu du lịch quốc gia Mũi Né, một trung tâm du lịch - thể thao biển quốc gia.

Sự kiện bao gồm các hoạt động văn hóa và du lịch độc đáo diễn ra liên tục như: Chương

trình biểu diễn nghệ thuật, Không gian ẩm thực - đặc sản Bình Thuận với ý tưởng quảng bá trái thanh long, Lễ hội đường phố tái hiện các lễ hội dân gian địa phương, Phát động cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật, bài viết, video clip giới thiệu về Bình Thuận. "Bình Thuận - Hội tụ xanh" còn có nhiều hoạt động thể thao biển gắn với giới thiệu các địa điểm du lịch nổi tiếng như: Giải bóng ném bãi biển toàn quốc tại bãi biển Đồi Dương; Giải 3 môn phối hợp bơi, chạy, đạp xe - trượt đồi cát tại Bàu Trắng; Giải đua thuyền truyền thống quốc tế Bình Thuận mở rộng trên sông Cà Ty; Giải việt dã "Chạy vì sức khỏe cộng đồng" tại khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết. Đặc biệt, sẽ có hội nghị chuyên đề về mô hình quản lý và phát triển bền vững khu du lịch quốc gia.

Bước vào năm mới 2020, với tâm thế và khát vọng, sự đồng sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân Bình Thuận, ngành Du lịch sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020 là xây dựng Mũi Né thành khu du lịch quốc gia, đảo Phú Quý thành điểm du lịch quốc gia, thành phố Phan Thiết thành đô thị du lịch quốc gia và Bình Thuận thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia.■